

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.80 แนวโน้มผันผวน ตลาดรอข้อมูลศก.สหรัฐ-สัญญาณดอเบี้ยเฟด ให้กรอบ 36.75-36.90

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (3 ก.ค. 2567)--นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 36.80 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากปิดวันก่อนที่ระดับ 36.86 บาท/ดอลลาร์

ตั้งแต่คืนที่ผ่านมา เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นบ้าง จากการหนุนของอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์ ที่มาพร้อมกับ การปรับตัวลดลงเล็กน้อยของบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ หลังถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ล่าสุด ที่แม้จะย้ำจุดยืนไม่รีบลดดอกเบี้ยจนกว่าเฟดจะมั่นใจว่าสามารถคุมเงินเฟ้อได้สำเร็จ แต่ก็มีการระบุว่า เฟดมีความคืบหน้ามากขึ้นในการทำให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย ทำให้ผู้เล่นในตลาดยังคงประเมินว่าเฟดมีโอกาสราว 81% ที่จะลดดอกเบี้ยได้ 2 ครั้งในปี

สำหรับวันนี้ ผู้เล่นในตลาดจะรอประเมินแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟด ผ่านรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญสหรัฐฯ อย่าง ดัชนี ISM PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย. รวมถึงยอดการจ้างงานภาคเอกชน และรอติดตามถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด

"เงินบาทยังมีโอกาสเคลื่อนไหวผันผวน ไปตามการเปลี่ยนแปลงไป-มา ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางค่าเงินบาท อย่าง มุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มดอเบี้ยเฟด" นักบริหารเงิน ระบุ

นายพูน คาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 36.75-36.90 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 161.60 เยน/ดอลลาร์ จากเยนวานที่ระดับ 161.65 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0745 ดอลลาร์/ยูโร จากเยนวานที่ระดับ 1.0711 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 36.824 บาท/ดอลลาร์

-ปลัดคลังกำชับ 3 กรมภาษีหลัก เร่งจัดเก็บและปิดช่องว่างรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หลัง 8 เดือนจัดเก็บต่ำกว่าประมาณการกว่า 2.6 หมื่นล้าน เปิดทางผู้ประมวลผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว สามารถทำสัญญาได้เลย

-กรม.อนุมัติปรับแผนการบริหารหนี้สาธารณะครั้งที่สอง ปีงบประมาณ 67 ไฟเขียวรัฐบาลก่อหนี้ใหม่อีก 2.75 แสนล้าน พุ่งทะลุ 1 ล้านล้านบาท

-สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เมื่อคืนนี้ โดยระบุว่าตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้น 221,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 8.14 ล้านตำแหน่งในเดือนพ.ค. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 7.96 ล้านตำแหน่ง แต่ตัวเลขการเลย์ออฟพนักงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.65 ล้านตำแหน่ง

-ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวสุนทรพจน์ในงานเสวนาซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่เมืองซินตรา ประเทศโปรตุเกสเมื่อวานนี้ (2 ก.ค.) โดยระบุว่า "เฟดมีความคืบหน้าอย่างมากในการทำให้เงินเฟ้อ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกิจใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

กลับสู่เป้าหมาย โดยตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดและครั้งก่อนหน้าบ่งชี้ว่าเฟดได้กลับสู่เส้นทางในการทำให้เงินเฟ้อลดลงแล้ว แต่เฟดต้องการความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อกำลังปรับตัวลงสู่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน ก่อนที่จะเริ่มต้นกระบวนการผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยเฟดตระหนักว่า หากเราปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไป เราก็อาจจะทำลายผลงานที่ดีที่เราได้ทำมา แต่ถ้าเราปรับลดอัตราดอกเบี้ยช้าเกินไป สิ่งนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการเงินตัวและการขยายตัวของเศรษฐกิจ"

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา นิวยอร์กในวันอังคาร (2 ก.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาดูการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (2 ก.ค.) หลังจากนักลงทุนซุ่มซบการแสดงความเห็นของประธานเฟด ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาดูการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟด

-สภาทองคำโลก (WGC) เปิดเผยว่า ธนาคารกลางทั่วโลกได้ชะลอการซื้อทองคำในเดือนพ.ค. โดยซื้อทองคำสุทธิเพียง 10 เมตริกตัน ลดลง 56% เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย. WGC ระบุว่า ธนาคารกลางโปแลนด์ ตุรกี และอินเดีย เป็นผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดในเดือนพ.ค. ขณะที่ธนาคารกลางคาซัคสถานขายทองคำ 11 ตัน

-คืนนี้ สหรัฐฯ จะรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนพ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย., ดัชนีภาคบริการเดือนมิ.ย. และคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมของวันที่ 11-12 มิ.ย.67

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้